
ส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดบัที ่1 

รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2562 

ของ 

บริษัท ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร์ จํากดั(มหาชน) 

วนัที ่ 1  สิงหาคม  2562 

ณ ห้องประชุมช้ัน 9 อาคารทีพไีอ ทาวเวอร์ 

เลขที ่26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 

 

เร่ิมการประชุมเวลา 16.00  นาฬิกา 

 

นางสาวจุฑามาศ สุโรจน์รัตน์ ทาํหน้าท่ีพิธีกรในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 

(“พิธีกร”) ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ขณะน้ีเวลา 16.00 นาฬิกา บริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นทั้งหมด 18,852 ราย จาํนวน

หุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 8,400,000,000 หุ้น มีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 205 ราย 

จาํนวนหุน้ 31,393,858 หุ้น  และผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นมาประชุมแทนจาํนวน 1,349  ราย  จาํนวน

หุ้น6,299,070,518 หุ้น รวมผูถื้อหุ้นท่ีลงทะเบียนจาํนวน 1,554  ราย นับจาํนวนหุ้นรวมกันทั้ งส้ิน

6,330,464,376 หุ้น ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 75.36  ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ครบ

เป็นองคป์ระชุม  

 

 พิธีกร กล่าวแนะนาํกรรมการบริษทัฯ ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯและ

คณะทาํงานเลขานุการบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 

 กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม คือ 

 1.  นายประชยั  เล่ียวไพรัตน์            ประธานกรรมการ 

 2.  นางอรพิน  เล่ียวไพรัตน์                รองประธานกรรมการ 

            3.  นายประหยดั  เล่ียวไพรัตน์            กรรมการ 

 4.  นางสาวภทัรพรรณ  เล่ียวไพรัตน์   กรรมการ 

 5.  นายภากร  เล่ียวไพรัตน์            กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 6.  นายภคัพล  เล่ียวไพรัตน์             รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 7.  นางณิธาวนั  เล่ียวไพรัตน์            กรรมการ 

            8.  นางสาวมาลินี  เล่ียวไพรัตน์         กรรมการ 

 9.  นายมนู  เลียวไพโรจน์             ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 10. ดร.ธีระพงษ ์ วกิิตเศรษฐ              กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ    

 11.ดร.อภิชยั  จนัทรเสน              กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
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12.นายขนัธ์ชยั  วจิกัขณะ             กรรมการอิสระ 

13.นายวนัชยั  มโนสุทธิ             กรรมการอิสระ 

 

กรรมการบริษทัฯ ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดเ้น่ืองจากมีเหตุจาํเป็นหรือติดภารกิจเร่งด่วน 

ไดแ้ก่      

 ดร. ประมวล เล่ียวไพรัตน์                 รองประธานกรรมการ  

 

  ผูบ้ริหารฯ และทีมงานผูดู้แลงานดา้นสายการบญัชีและการเงินเขา้ร่วมประชุม คือ 

   1. นางสาวกรุณา  เพิ่มศิริพนัธ์ุ         ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

              2. นางบุศรา  เกตุมณี                        ผูช่้วยรองผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบญัชี บมจ.ทีพีไอ โพลีน  

                                                                      ซ่ึงเป็นบริษทัแม่ของบริษทัฯ    

              3. นายประเสริฐ  อิทธิเมฆินทร์       รองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส สายบญัชีและการเงิน บมจ.  

                                                                                         ทีพีไอ โพลีน ซ่ึงเป็นบริษทัแม่ของบริษทัฯ 

             คณะทาํงานเลขานุการบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุม คือ 

              1. นางสาววรีนุช  ขิมขาํ             เลขานุการบริษทั 

              2. นายนิติสิทธ์ิ  จงพิทกัษรั์ตน์          ผูช่้วยเลขานุการบริษทั 

 

ทีมงานท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ จากบริษทั สํานักงานกฎหมายสยามซิต้ี จาํกดั เขา้ร่วม

ประชุมคือ  

1. นายวรีะ  คาํมี  

2. นางสาวนิโลบล  ตั้งประสิทธ์ิ 

               

 พิธีกรช้ีแจงวธีิการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงต่อท่ีประชุมทราบดงัน้ี 

 1. ในการออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ้น เท่ากบั 1 เสียง และผูถื้อหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น จะ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงมิได ้ยกเวน้กรณีผูรั้บมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศท่ี

แต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 

 2. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

    ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัฯ กาํหนดวา่ เวน้แต่กฎหมายจะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

    - กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
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 3. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน บริษทัฯ ไดน้าํระบบบาร์โคต้มาใชใ้นการนบั

คะแนนเสียง   ผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะลงคะแนนเสียงให้ทาํเคร่ืองหมาย หรือ ×ในช่อง ลงคะแนนใน

บตัรลงคะแนนท่ีได้มอบให้ตอนลงทะเบียน และเม่ือลงคะแนนเรียบร้อยแลว้จะมีเจา้หน้าท่ีไปรับบตัร

ลงคะแนนเพื่อนาํไปนบัคะแนนต่อไป 

4. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นและผูรั้บ

มอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น 

โดยการยกมือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนน สําหรับผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีออกเสียงเห็นดว้ย

ไม่ตอ้งส่งบตัรลงคะแนนโดยจะถือว่าผูไ้ม่ส่งบตัรลงคะแนนมีมติอนุมติัหรือเห็นด้วยตามท่ีประธานฯ 

หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเสนอ และบริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเรียงตามลาํดบัการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

    ลาํดบัแรก เก็บจากผูถื้อหุน้ท่ีลงมติไม่เห็นดว้ย และ  

    ลาํดบัท่ีสอง เก็บจากผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง 

5. สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีส่งบตัรลงคะแนน แต่ไม่ทาํเคร่ืองหมายใดๆในช่องออกเสียงลงคะแนนถือวา่

มีมติอนุมติัหรือเห็นดว้ยตามท่ีประธานฯ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเสนอ  

    อน่ึง ผูถื้อหุ้นท่ีทาํเคร่ืองหมายออกเสียงช่องลงคะแนนช่องใดช่องหน่ึงแลว้มีความประสงค์ท่ี

จะเปล่ียนใจออกเสียงในช่องลงคะแนนช่องอ่ืน  กรุณาขีดฆ่าช่องท่ีไม่ประสงคจ์ะลงคะแนนพร้อมลงช่ือ

กาํกบัการขีดฆ่าดว้ยและทาํเคร่ืองหมายในช่องลงคะแนนใหม่ 

    กรณีบตัรเสียจะถือวา่ผูถื้อหุน้งดออกเสียง 

    หากเป็นการส่งบตัรลงคะแนนผดิวาระถือวา่ท่านผูถื้อหุน้เห็นดว้ยกบัการลงมติในวาระนั้น 

6. การนบัผลการลงคะแนนเสียง 

    6.1 เพื่อความรวดเร็วในการนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษทัฯ จะนาํคะแนนเสียง

ของผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง หรือ บตัรเสีย หกัออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ท่ีมาประชุมซ่ึงส่วนท่ีเหลือจะเป็นผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงเห็นดว้ย 

    6.2 ประธานฯ หรือผูท่ี้ประธานมอบหมายจะประกาศให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียง

ทีละวาระเรียงตามลาํดบัวาระการประชุม และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างรอการนบัคะแนนเสียง 

ประธานฯ จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาวาระการประชุมลาํดบัถดัไป 

     นอกจากน้ีเพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปอยา่งโปร่งใส บริษทัฯ ขอเชิญผูแ้ทนจากบริษทั สํานกังาน

กฎหมายสยามซิต้ี จาํกดั ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสียงบริษทัละ 1 ท่าน 

 

 พิธีกรเรียนเชิญประธานกรรมการบริษทัฯ กล่าวเปิดประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี1/2562 

 

             ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทุกท่านท่ีให้ความสนใจมาร่วมประชุมใน

วนัน้ี และไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
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วาระที ่1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 

 

             ประธานฯไดม้อบหมายให ้นางสาววรีนุช  ขิมขาํ เลขานุการบริษทั เป็นผูแ้ถลงต่อท่ีประชุม 

 นางสาววีรนุช  ขิมขาํ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2562  ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2562  โดยสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่งไปยงั

ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแล้วซ่ึงการประชุมดังกล่าวมีระเบียบวาระการประชุม

ดงัต่อไปน้ี 

 วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 

 วาระท่ี 2  รับทราบรายงานกิจการประจาํปี 2561 

             วาระท่ี 3  คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2561 

             วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปี 2561 ส้ินสุด ณ วนัท่ี     

                             31 ธนัวาคม 2561 

 วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติัเร่ืองการจดัสรรทุนสาํรองและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 

 วาระท่ี 6  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2562 

 วาระท่ี 7  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 วาระท่ี 8  รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ 

  วาระท่ี 9  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี)  

 

             จึงใคร่ขอใหท่ี้ประชุมไดโ้ปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  

 

มติทีป่ระชุม  : ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 

19 เมษายน 2562 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 -    เห็นดว้ย 6,438,698,388   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา 

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 -   ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 

 -   งดออกเสียง 0 เสียง  
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วาระที ่2    พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมวตัถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของ 

                  บริษัทฯ โดยเพิม่เติมวตัถุประสงค์อกี 10 ข้อ เป็น 105 ข้อ 

 

    ประธานฯไดม้อบหมายให ้นางสาววรีนุช  ขิมขาํ เลขานุการบริษทั เป็นผูแ้ถลงต่อท่ีประชุม 

นางสาววรีนุช ขิมขาํ  ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ เพือ่เป็นการขยายขอบข่ายในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

ใหก้วา้งขวางและครอบคลุมมากยิง่ข้ึนกวา่เดิม  จึงใคร่ขอใหท่ี้ประชุมไดโ้ปรดพิจารณาอนุมติัการแกไ้ข

เพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ โดยเพิ่มเติมวตัถุประสงคอี์ก 10  ขอ้ คือ ขอ้ 96 ถึง ขอ้ 105 โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

 ขอ้ 96 ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจาํหน่ายนํ้าด่ืม นํ้ าอดัลม  นํ้าแร่ นํ้าแร่ธรรมชาติ นํ้าดิบ 

เพื่อใชเ้ป็นวตัถุดิบในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมหรือเพื่อใชใ้นการอุปโภคบริโภค 

 ขอ้ 97  ประกอบกิจการขายส่ง และขายปลีก นํ้าแร่ธรรมชาติและนํ้าด่ืมในภาชนะบรรจุขวดปิด

สนิท เคร่ืองด่ืมใหพ้ลงังาน เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ เคร่ืองด่ืมจากสารชีวภาพ จากสารเคมี หรือจากเคมีชีวภาพ  

ยา  อาหาร  อาหารเสริม  สารเสริมชีวนะ 

 ขอ้ 98 ประกอบกิจการ ผลิต พฒันา จดัจาํหน่าย  ขาย รับซ้ือ เป็นตวัแทนจดัจาํหน่าย นาํเขา้ 

ส่งออก ลงทุนในธุรกิจรถยนตไ์ฟฟ้า( Electric Vehicles : EVs)  แบตเตอร่ีไฟฟ้า  ตลอดจนอะไหล่ และ

อุปกรณ์อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

   ขอ้ 99 ประกอบธุรกิจดา้นพลงังานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง ผลิต  ซ้ือขาย และจาํหน่าย  

ซ่ึงก๊าซมีเทน ก๊าซธรรมชาติ นํ้ามนัเบนซิน นํ้ามนัดีเซล นํ้ามนัเตา นํ้ามนัต่างๆท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิงใน

ยานพาหนะ พลงังานจากก๊าซแอลกอฮอล ์ พลงังานจากไฮโดรเจน  พลงังานลม พลงังานกงัหนัลม 

พลงังานชีวภาพ พลงังานชีวมวล พลงังานนํ้า พลงังานจากขยะ  พลงังานจากพืช สารปรุงแต่งเพิ่ม

ประสิทธิภาพ สารเร่งปฏิกริยา(Catalyst) พลงังานทดแทนเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 ขอ้ 100  ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการผลิต ประกอบ ติดตั้ง  จดัซ้ือ และจดัจาํหน่าย  เคร่ืองกาํเนิด

ไอนํ้า (Steam Boiler)  ระบบเผาไหม ้(Combustion System) ท่ีใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม และระบบ

เช้ือเพลิงผสม (Multi Fuels) ตลอดจนการออกแบบทางวิศวกรรมและผลิตอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นภาชนะ

หรือถงัรับแรงดนัสูงและแรงดนัตํ่า (Pressure Vessel)  ระบบดกัฝุ่ นและกาํจดัไอเสีย ระบบนํ้าและไล่กาํจดั

และ/หรือเติมออกซิเจนในนํ้า ระบบท่อไอนํ้า  ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม ระบบลมความดนัสูง 

(Compressed Air) ระบบไอร้อน ระบบไอเยน็ รวมถึงจาํหน่ายผลิตผลอนัไดจ้ากระบบ เช่น ไอนํ้า ลม

ความดนัสูง ไอร้อน และ ไอเยน็ 

               ขอ้ 101  ประกอบกิจการเขตประกอบการอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมทุกประเภท 

 ขอ้ 102  ประกอบกิจการท่าเทียบเรือ ท่าเรืออุตสาหกรรม อู่ต่อเรือ และลานพกัเพื่อขนถ่ายสินคา้ 

  ขอ้ 103  ประกอบกิจการเขา้ร่วมลงทุนกบับริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการผลิตและจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้า 
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 ขอ้ 104  ประกอบกิจการประมูล รวมถึงประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับจา้งทาํของตาม

วตัถุประสงคท์ั้งหมดใหแ้ก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองคก์ารของรัฐ 

         ขอ้ 105   ยืน่คาํขอและถือใบอนุญาตต่างๆรวมทั้งดาํเนินการการจดทะเบียนใด ๆ ซ่ึงจาํเป็นหรือ

เป็นประโยชน์กบัธุรกิจการดาํเนินกิจการของบริษทั 
 

             ทั้งน้ี ในการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ นั้น จาํเป็นตอ้งแกไ้ขขอ้ 3 ของหนงัสือ

บริคณห์สนธิของบริษทัฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคด์งัน้ี 

             จากเดิม “ขอ้ 3 วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจาํนวน 95  ขอ้” แกไ้ขเป็น “ ขอ้ 3 วตัถุประสงคข์อง

บริษทั มีจาํนวน 105  ขอ้”    

             ซ่ึงตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 31 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 35 

กาํหนดใหก้ารแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้

ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 
 

  จึงใคร่ขอใหท่ี้ประชุมไดโ้ปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม     :  ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์และแกไ้ขหนงัสือ

บริคณห์สนธิขอ้ 3 ของบริษทัฯ โดยเพิ่มเติมวตัถุประสงคอี์ก 10 ขอ้ เป็น 105 ขอ้ ตามรายละเอียดท่ีเสนอ

ขา้งตน้ดงัน้ี 

 -  เห็นดว้ย 6,444,455,270 เสียง คิดเป็นร้อยละ100  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา 

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 -  ไม่เห็นดว้ย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0   ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 -  งดออกเสียง  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่3  พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

 

 ------ไม่มี------- 
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ในระหวา่งท่ีมีการนบัคะแนนในวาระท่ี  2  และ  3  ประธานในท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อ 

หุน้ท่ีมาเขา้ร่วมประชุมซกัถามคาํถามต่างๆได ้   มีผูถื้อหุน้ท่ีซกัถามในท่ีประชุมดงัน้ี 

 

1.  นายสถาพร  ผงันิรันด ์ ผูรั้บมอบฉนัทะ    ไดเ้สนอแนะใหท่ี้ประชุมบนัทึกรายงานการประชุมใหมี้ 

     ความยดืหยุน่ ใหส้ามารถนาํไปใชจ้ดทะเบียนได ้

 

2.  นายเช่ียวชาญ วรีสกุล    สอบถามเร่ืองเก่ียวกบัการจ่ายปันผล  เป้าหมายหรือของแผนธุรกิจในการเพิ่ม 

วตัถุประสงค ์ และเร่ืองผลการประมูลโรงไฟฟ้าขยะของกรุงเทพมหานครท่ีอ่อนนุช และหนองแขม    

 

ประธานฯ  ตอบในขอ้เก่ียวกบัผลการประมูลโรงไฟฟ้าขยะดงักล่าววา่ขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งการสอบสวน 

ของ ปปช.  เน่ืองจากคณะกรรมการต่างๆ ลาออกทั้งหมด ผลของการประมลูคงตอ้งเล่ือนออกไปเน่ืองจาก 

ขณะน้ี ปปช. กาํลงัทาํการตรวจสอบอยา่งละเอียด 

 

ตอบคาํถามท่ี 2   เร่ืองท่ีบริษทัฯทาํการเพิ่มวตัถุประสงคแ์กไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิน้ีเน่ืองจาก บริษทัฯมี

การขยายธุรกิจออกไปในการทาํโครงการโรงไฟฟ้าในพื้นท่ีต่างๆ จึงตอ้งมีการทาํนิคมอุตสาหกรรมไป

ดว้ยพร้อมกนั ปรากฎวา่ในเร่ืองวตัถุประสงคใ์นขอ้น้ียงัขาดไป จึงตอ้งขอใหบ้รรดาผูถื้อหุน้มาช่วย

สนบัสนุน  เน่ืองจากวา่ประเทศของเรากาํลงัมีโครงการเก่ียวกบัเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือSouthern Seaboard 

ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจาก ครม.ในรัฐบาลท่ีแลว้ไปแลว้ และขณะน้ี ศูนยอ์าํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้หรือศอบต.กาํลงัพิจารณาเร่ืองน้ีอยูเ่ราก็จะถือโอกาสไปเร่ิม Energy Complex ทางภาคใต ้ 

 

ส่วนเร่ืองปันผล ประธานฯ  มอบหมายใหน้ายประเสริฐ  อิทธิเมฆินทร์เป็นผูอ้ธิบาย 

 

นายประเสริฐตอบวา่   เร่ืองเงินปันผลก็เก่ียวขอ้งกบัการลงทุนของบริษทัฯ ตามท่ีท่านประธานฯกล่าว   

การจ่ายเงินปันผลทุกไตรมาสอาจจะเป็นการจ่ายท่ีบ่อยคร้ัง บริษทัฯจึงพิจารณาถึงการท่ีจะจ่ายทุกคร่ึงปี  

แทนโดยจะพิจารณาจาํนวนเงินปันผลรวมของการจ่ายปันผลทั้งปี โดยจะพยายามใหไ้ดส้ัดส่วนเท่าเดิม 

หรือมากกวา่  ถา้จะนอ้ยกวา่ก็อาจจะมีความจาํเป็นเน่ืองจากบริษทัฯตอ้งนาํกระแสเงินสดมาลงทุน ซ่ึง 

ผลตอบแทนหลงัจากท่ีมีการลงทุนก็จะไดม้ากกวา่จาํนวนปันผล แทนท่ีจะกูม้าลงทุนก็เอาส่วนน้ีไปลงทุน   

อยา่งไรก็ตาม เช่ือวา่ในคร่ึงปีน้ีบริษทัฯจะมีการพิจารณาเร่ืองเงินปันผลโดยน่าจะพจิารณาหลงัจากออก 

งบการเงินในไตรมาส 2 แลว้ 

 

3. นางสาวกชกร สุธารักษน์นที   เป็นผูรั้บมอบฉนัทะถามวา่  ธุรกิจท่ีเพิ่มมีอะไรบา้ง  การจ่ายปันผล 
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พิจารณาจากอะไร และหุน้กูท่ี้จะออกมาน้ี  ออกไปเพื่อทาํอะไร 

 

ประธานฯไดม้อบหมายใหน้ายประเสริฐตอบคาํถาม โดยตอบวา่     เร่ืองของหลกัเกณฑใ์นการจ่ายเงิน- 

ปันผลของบริษทัฯ ท่ีแสดงไวใ้นหนงัสือช้ีชวนฯ ระบุวา่ จะจ่ายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50  ของกาํไรสุทธิ 

ประจาํปี แต่ในการจ่ายจริงบริษทัฯจะตอ้งพิจารณากระแสเงินสดของบริษทัฯ ประกอบกบัพิจารณาเร่ือง 

ของการลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีดีข้ึนสาํหรับผูถื้อหุ้น ส่วนเงินจากการออกหุน้กู ้ส่วนหน่ึงจะนาํมา 

อยูใ่นโครงการท่ีท่านประธานฯไดเ้รียนแลว้วา่ เป็นโครงการเก่ียวกบัโรงไฟฟ้าทางภาคใตซ่ึ้งสนบัสนุน 

นิคมอุตสาหกรรม ท่าเรือนํ้าลึก  ซ่ึงบริษทัฯ อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาการลงทุน  ซ่ึงจะตอ้งมีการซ้ือท่ีดิน 

และพิจารณาเก่ียวกบัการลงทุนต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ี ศอบต. และภาครัฐ  ไดมี้มติแลว้  อนัน้ีก็จะเป็นช่อง 

ทางการลงทุนใหบ้ริษทัฯไดเ้ติบโตต่อไป 

 

4. นางรุ่งเรือง  เงางามรัตน์ เป็นผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง ถามวา่  การลงทุนน้ีเป็นแผนระยะยาวใช่หรือไม่  

ถามวา่ในปีน้ีบริษทัฯมีกาํไรพอท่ีจะจ่ายปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้หรือไม่ และโครงการตามท่ีบริษทัฯจะไป

ลงทุนนั้น จะส่งผลกบัการจ่ายปันผลในอีกสองสามปีขา้งหนา้แค่ไหน 

 

ประธานมอบหมายใหน้ายประเสริฐ เป็นผูต้อบคาํถามโดยตอบวา่ อยา่งท่ีเรียนไปแลว้วา่บริษทัฯจะ

พิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินในไตรมาสสองและจะพิจารณาวา่คร่ึงปีน้ี บริษทัฯจะจ่ายเท่าไหร่ 

และส้ินปีจะจ่ายเพิ่มเติมอีกเท่าไหร่  โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นคณะกรรมการจะพิจารณาจากกระแสเงิน

สด และความตอ้งการในการใชเ้งินของลงทุน ซ่ึงบริษทัฯเช่ือวา่ปีน้ีผลการดาํเนินงานน่าจะดีกวา่ปีท่ีแลว้

ปันผลโดยรวมก็น่าจะอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ   

 

5. นายนอ้ย กิจศรีนภดล  ผูถื้อหุน้มาเอง  ถามวา่การออกหุน้กูน้ั้นมีภาระท่ีชดัเจน  ดงันั้นจึงอยากเห็นแผน

ท่ีชดัเจนวา่ หุน้ท่ีออกมาจะเอาไปลงทุนอะไรเพื่อใหมี้ผลตอบแทน  อยากใหมี้แผนท่ีชดัเจน 

 

ประธานมอบหมายใหน้านประเสริฐตอบ นายประเสริฐตอบวา่   ในตอนท่ีออกหุน้กู ้  บริษทัฯไดแ้จง้ไป

แลว้วา่เงินส่วนหน่ึงบริษทัฯนาํมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าโดยการซ้ือ Boiler เพิ่มเติม และ

การปรับปรุงคุณภาพเคร่ืองจกัรใหส้ามารถผลิตไฟฟ้าไดม้ากข้ึนโดยใชว้ตัถุดิบเท่าเดิม เป็นเงินประมาณ

พนักวา่ลา้นบาท ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นเงินทุนสาํรองและเงินทุนหมุนเวยีน  และอีกส่วนหน่ึงก็จะเป็นการ

ลงทุนในโครงการในอนาคตของบริษทัฯ เช่นโครงการทางภาคใตซ่ึ้งไดรั้บอนุมติัให้เป็นเมืองตน้แบบทาง

ภาคใต ้  
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดบัที ่1 

ประธานกล่าวเสริมวา่ เขตพื้นท่ีโครงการอุตสาหกรรมภาคใต ้Southern Seaboard ทางรัฐบาลไดอ้นุมติัใน

หลกัการเรียบร้อยแลว้  ช่วงน้ีบริษทัจึงอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการ เก่ียวกบัใบอนุญาตต่างๆ  ท่ียงัไม่ได้

ประกาศออกไป เพราะอยากจะรอใหบ้ริษทัไดรั้บอนุมติัเก่ียวกบัใบอนุญาตต่างๆใหช้ดัเจนเสียก่อน  ทั้งน้ี

ก็เพื่อผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น 

 

6. นายอมรโควานิชเจริญ  ถามวา่นโยบายลดถุงพลาสติก  ส่งผลกบับริษทัฯอยา่งไรบา้ง 

 

ประธานฯตอบวา่   พลาสติกเป็นบรรจุภณัฑท่ี์ดีท่ีสุดถูกท่ีสุด  แต่อนัตรายจริงๆของพลาสติกอยูท่ี่พลาสติก

ท่ีช่ือ PVC  ตวัเดียวเท่านั้น พลาสติกตวัอ่ืนไม่มีอนัตราย  การหา้มใชพ้ลาสติกทั้งหมดทุกชนิด  จึงเป็นไป

ไม่ได ้

 

7. นายจกัรกริช พรนทีวฒันา  ผูถื้อหุน้ ถามวา่ โรงไฟฟ้าชุมชน มีผลกระทบกบับริษทัหรือไม่ 

 

ประธานตอบวา่ แนวคิดเร่ืองไฟฟ้าชุมชนเป็นส่ิงดี  แต่ควรส่งเสริมใหชุ้มชนรู้จกัแยกขยะ เพื่อนาํวสัดุท่ี

แยกไดไ้ปส่งใหก้บัโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ส่วนท่ีเป็นอินทรียก์็นาํไปทาํปุ๋ยได ้เป็นประโยชน์กบัชุมชน 

 

  เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืนใดหรือซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีไดส้ละเวลา 

มาร่วมประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ีและขอปิดการประชุม 

 

ปิดการประชุมเวลา  16.45  นาฬิกา 

 

 

              ลงช่ือ         ประชยั  เล่ียวไพรัตน์                ประธานท่ีประชุม 

                                                                  (นายประชยั  เล่ียวไพรัตน์)  

 

              ลงช่ือ             วรีนุช  ขิมขาํ                        เลขานุการบริษทั 

                                                                    (นางสาววรีนุช  ขิมขาํ) 
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